

6 เพราะความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดเงินอย่างหาตัวจับยาก จึงไม่เรื่องแปลกที่ พิชญ เจริญมหาศาล อดีตที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ จะถูกดึงตัวไปนั่งในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

และงานแรกของผู้เชี่ยวชาญผู้นี้เปิดฟลอร์ออกมาก็คือเตรียมสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศจีนโดยเฉพาะ

ด้วยการจัดตั้ง “สถาบันธุรกิจไทย-จีนวิวัฒน์”

โดยมีเป้าหมาย คือ การผลักดันให้เป็นผู้นำแหล่งศึกษารูทจีนในไทยภายใน 2 ปี ขยับเป็นผู้นำการศึกษารูทจีนแห่งเอเชียภายใน 5 ปี และเป็นผู้นำการศึกษารูทจีนแห่งโลกในที่สุด

พิชญ เจริญมหาศาล เปิดเผยกับ “บางกอก Business” เกี่ยวกับสถาบันดังกล่าวว่า ประกอบด้วย 3 ศูนย์ คือ

1) ศูนย์ศึกษารูทจีน มุ่งเน้นให้เกิดองค์ความรู้ทั้งแนวกว้างและแนวลึก สำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจไทยที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจร่วมกับจีนในอนาคต

2) ศูนย์พัฒนาโลจิสติกส์ไทย-จีน เพื่อร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาโลจิสติกส์ไทยให้มีศักยภาพแข่งขันระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยประสานภาครัฐและเอกชนด้านโลจิสติกส์ ให้เกิดการดำเนินการแบบบูรณาการ ในการพัฒนาโลจิสติกส์ไทยให้สามารถ



พิชญ เจริญมหาศาล

หัวเฉียวชู 'เงิน' จุดขาย

ร่วมกับโลจิสติกส์จีนที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด จนคาดกันว่าภายใน 10 ปี โลจิสติกส์จีนจะทันสมัยและใหญ่สุดของโลก

3) ศูนย์ส่งเสริม SMEs ไทย-จีน เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ไทยหันมาให้ความสนใจและเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจไทย-จีนโดยเร็ว เพื่อให้ทันกับการร่วมมือทางธุรกิจไทย-จีน ในสมัยที่เงินกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจใหญ่สุดของโลก เช่น การส่งผู้ประกอบการไทยไป

เรียนรู้กระบวนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการจีน ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีระบบ SMEs ที่ดีที่สุดในโลก

ศูนย์ทั้งสามของสถาบันธุรกิจไทย-จีนวิวัฒน์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการวิจัย กระบวนการพัฒนา ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการตลาดภายในและต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมดำเนินการไปสุดสุดสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: (FC) 1,000 (BW) 750

Section: บางกอก BUSINESS/การค้า/การลงทุน

วันที่: เสาร์ 13 ธันวาคม 2551

ปีที่: 6

ฉบับที่: 1921

หน้า: C4(บนซ้าย)

Col.Inch: 66

ADValue: (B/W) 49,500

(FC) 66,000

PRValue(x3): (B/W) 148,500

(FC) 198,000

หัวข้อข่าว: หัวเฉียวชู 'เงิน' จุดขาย

รักษาการรองอธิการบดีกล่าวอีกว่า การที่จะสร้างสถาบันดังกล่าวให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องหาพันธมิตรในการร่วมมือทำงานแบบบูรณาการ และต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ SMEs และโลจิสติกส์ ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมไทย สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนสมาคมองค์กรต่างๆ

“เราต้องการทำให้มหาวิทยาลัยมีจุดขาย คือ “ใครต้องการศึกษา “ธุรกิจจีน” ต้องมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” โดยกำหนด 2 ปีแรก เป็นผู้นำการศึกษาธุรกิจจีนแห่งประเทศไทย ขยายเป็นผู้นำศึกษาธุรกิจจีนแห่งเอเชียภายใน 5 ปี และขยับเป็นผู้นำธุรกิจจีนระดับโลก ในที่สุด” รักษาการรองอธิการบดี กล่าวปิดท้าย ■